

Livestream Tư vấn Tuyển sinh số 10: Học Đại học lấy bằng Mỹ tại Việt Nam - Tại sao không?

Sáng ngày 26/3/2020, trên Fanpage của **Đại học Duy Tân** đã phát sóng trực tiếp **chương trình Tư vấn Tuyển sinh số 10** với chủ đề “**Học Đại học lấy bằng Mỹ tại Việt Nam - Tại sao không?**”. Tham gia tư vấn trong chương trình gồm ThS. Lê Khánh Hòa - Phó Giám đốc **chương trình học & lấy bằng Đại học Mỹ tại Việt Nam (ADP)**, ThS. Phan Thị Như Uyên - Chuyên viên chương trình học & lấy bằng Đại học Mỹ tại Việt Nam, thầy Nguyễn Huy Phước - Trưởng phòng Trao đổi sinh viên toàn cầu, bạn Trish Maguta - Cựu sinh viên **chương trình ADP** và bạn Hồng Phúc - Sinh viên chương trình ADP.

Mở đầu chương trình, ThS. Lê Khánh Hòa đã giới thiệu những thông tin cơ bản về **chương trình ADP** của Đại học Duy Tân. Theo đó, từ năm 2005 Đại học Duy Tân đã mở rộng hợp tác quốc tế với nhiều trường đại học lớn trên thế giới để triển khai nhiều chương trình học tiên tiến, quốc tế cùng du học và một trong những chương trình thu hút được sự quan tâm theo học của các bạn trẻ phải kể đến là chương trình học & lấy bằng đại học Mỹ tại Việt Nam (ADP). ADP là chương trình do Đại học Duy Tân hợp tác với những trường đại học uy tín ở Mỹ nhằm đào tạo ra những cử nhân và kỹ sư nhận bằng đại học Mỹ ngay tại Việt Nam. Chương trình ADP không chỉ giúp cho ước mơ được học và thụ hưởng nền giáo dục tiên tiến hàng đầu thế giới ngay tại quê nhà với mức chi phí tối ưu mà còn tạo ra môi trường học tập quốc tế giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trên toàn cầu.



Các cán bộ, giảng viên và khách mời của Đại học Duy Tân trong Livestream Tư vấn tuyển sinh số 10

Chương trình ADP tại Đại học Duy Tân hiện đang triển khai đào tạo 3 ngành, gồm:

- Quản trị Kinh doanh (Hợp tác với Đại học Keuka)
- Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành (Hợp tác với Đại học Troy)
- Kỹ thuật Phần mềm (Hợp tác với Đại học Troy)

Trong quá trình học, tùy theo nhu cầu của cá nhân cũng như đáp ứng được những điều kiện của chương trình ADP, sinh viên có thể chuyển tiếp sang học tại các trường đối tác ở Mỹ vào năm thứ 3 và năm thứ 4. Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ nhận được bằng tốt nghiệp của đại học Mỹ có giá trị tương đương với những sinh viên du học toàn thời gian ở Mỹ, mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho tương lai.



Trish Maguta - Cựu sinh viên chương trình ADP chia sẻ về trải nghiệm học tại Đại học Duy Tân

Là một cựu sinh viên của chương trình ADP, Trish Maguta đã có những chia sẻ về trải nghiệm của bản thân trong suốt 4 năm học tại Đại học Duy Tân để quý phụ huynh cũng như các bạn học sinh đang theo dõi Livestream hiểu hơn về chương trình: *“Tôi rất tự hào khi là một trong những sinh viên đã được theo học chương trình ADP tại Đại học Duy Tân. Đây là chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng*

Anh nên sẽ có nhiều khó khăn đối với các bạn sinh viên bởi đó không phải là ngôn ngữ bản địa của tôi cũng như các bạn. Thế nên, chúng ta phải không ngừng nỗ lực, cố gắng tự trau dồi khả năng Anh văn của mình và tất nhiên trong suốt quá trình học, sinh viên của chương trình luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiệt tình của các thầy cô giáo. Theo học chương trình ADP, tôi đã có được những trải nghiệm rất tuyệt vời, có cơ hội học tập với nhiều giảng viên nước ngoài, gặp gỡ và làm quen với các bạn sinh viên đến từ nhiều quốc gia, thu nhận được nhiều kiến thức và kỹ năng bổ ích làm nền tảng để tôi có thể hiện thực hóa được ước mơ nghề nghiệp của mình.”

Giải đáp thắc mắc của các bạn học sinh gửi về cho chương trình về các hoạt động giao lưu quốc tế cũng như các khóa thực tập và làm việc tại nước ngoài, thầy Nguyễn Huy Phước đã trả lời rằng: *“Kể từ khi cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập vào ngày 31/12/2015 đã mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên sau khi tốt nghiệp không chỉ làm việc trong nước mà còn có thể làm việc tại nhiều quốc gia khác. Đó cũng chính là thách thức đối với các bạn sinh viên bởi các nhà tuyển dụng sẽ đưa ra nhiều yêu cầu ngày càng khắt khe hơn đối với người lao động về Kiến thức chuyên môn, các kỹ năng ‘mềm’, ngoại ngữ, tin học,... Nắm bắt được điều đó, Đại học Duy Tân luôn chú trọng đến việc tạo ra một môi trường học tập quốc tế, triển khai nhiều hoạt động bổ ích để sinh viên hình thành và tích lũy được những kỹ năng đó. Có thể kể đến là những chuyến giao lưu văn hóa ngắn ngày trong khuôn khổ của tổ chức P2A - mạng lưới các trường đại học, học viện trong khối ASEAN; các khóa trao đổi học thuật và thực tập từ 3 - 6 tháng tại các quốc gia Đông Nam Á; chương trình Learning Express, tổ chức nhiều hội thảo quốc tế,... Thông qua những hoạt động đó, sinh viên có thể vận dụng được những kiến thức đã học vào trong thực tế, học hỏi thêm nhiều điều mới, rèn luyện và bồi dưỡng thêm nhiều kỹ năng hữu ích.”*

Livestream Tư vấn Tuyển sinh số 10: Học Đại học lấy bằng Mỹ tại Việt Nam - Tại sao không?

ADP là chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng anh nên nhiều bạn theo dõi Livestream vẫn còn phân vân về khả năng ngoại ngữ của bản thân, ThS. Phan Thị Như Uyên đã trả lời: *“Ngay từ đầu khóa học, các bạn sẽ được làm bài test để nhà trường có thể đánh giá được khả năng tiếng anh của các bạn ở cấp độ nào để có những khóa học hỗ trợ tiếng anh phù hợp với các bạn. Bên cạnh đó, các thầy cô và những sinh viên khóa trên cũng có những giờ hỗ trợ các bạn học tập và nâng cao kỹ năng tiếng anh. Ngoài ra, khi theo học chương trình ADP, các bạn cũng được học tập với các giảng viên nước ngoài và các bạn sinh viên quốc tế, môi trường học tập 100% bằng tiếng anh cũng chính là cơ hội, là động lực để các bạn có thể nâng cao được kỹ năng anh văn của mình.”*

Làm thế nào để đăng ký theo học chương trình ADP và những chính sách học bổng của chương trình như thế nào cũng là vấn đề được nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm. Vấn đề này đã được các thầy cô giải đáp: Sau khi tốt nghiệp THPT, các bạn có thể nộp hồ sơ về Đại học Duy Tân đăng ký theo học các chuyên ngành thuộc chương trình ADP theo 2 hình thức là Xét tuyển theo học bạ và Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia. Tùy theo ngành các bạn chọn sẽ có những tổ hợp môn tương ứng, các bạn tự tin vào kết quả học tập và thi cử ở tổ hợp môn nào thì xét tuyển ở tổ hợp môn đó. Khi trúng tuyển vào chương trình, các bạn sẽ có cơ hội nhận được những suất học bổng toàn phần và bán phần giá trị khi đáp ứng được các điều kiện về học bổng.

Kết thúc **Livestream Tư vấn Tuyển sinh số 10**, nhiều câu hỏi của phụ huynh cùng các em học sinh vẫn được gửi về cho Fanpage “**American Degree Program - Lấy bằng đại học Mỹ tại Việt Nam**” và Duy Tân University và đã được đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường giải đáp cụ thể.

Livestream Tư vấn Tuyển sinh số 11 sẽ được phát sóng vào lúc 9h00 thứ 7 ngày 4/4/2020 với chủ đề: Cơ hội mới cho Sinh viên ngành Luật trong thời đại 4.0. Quý phụ huynh và các em học sinh hãy cùng đón xem và theo dõi trực tiếp trên Fanpage của Đại học Duy Tân nhé!

(Truyền Thông)